

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Hệ thống Siêu thị Co.opmart

Hiệp hội CB&XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Ban Chủ nhiệm CLB Hàng Nội địa VASEP (CLB) trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Hệ thống siêu thị Co.opmart đã tích cực hỗ trợ và hợp tác với các DN thành viên trong CLB trong suốt thời gian 2 năm qua.

Ngày 19/4/2016, CLB đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2016 để cùng trao đổi và đánh giá về tình hình sản xuất-kinh doanh-cung cấp hàng thủy sản nội địa trong bối cảnh hiện tại, đưa ra kế hoạch triển khai những quý tiếp theo cũng như chương trình hợp tác với các Hệ thống phân phối bán lẻ. Tại cuộc họp, các DN đã đưa ra những đánh giá và đề xuất một số kiến nghị sau:

Trước các vấn đề của xã hội về ATTP, Nhà nước đẩy mạnh việc kiểm soát vệ sinh ATTP, cũng như người tiêu dùng đang rất quan tâm đến chất lượng và truy suất nguồn gốc thực phẩm-thủy sản. Vì vậy, việc hợp tác giữa các Hệ thống siêu thị với các DN sản xuất-cung cấp hàng hóa uy tín và có chứng nhận sản xuất đảm bảo VSATTP, sẽ góp phần tạo niềm tin của người tiêu dùng với cả siêu thị và các DN cung cấp. Đây cũng là điểm cốt lõi mà hầu hết các DN thành viên CLB đều có nhà máy, phân xưởng SX và cam kết chất lượng hàng hóa.

Vừa qua, một số hệ thống các siêu thị nước ngoài có sự thay đổi chủ dẫn tới nhân sự chưa ổn định, đã ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi bán hàng vào các hệ thống siêu thị này. Tuy nhiên, sau đó các siêu thị này có gửi thư đến các doanh nghiệp thành viên CLB đề xuất tăng chiết khấu khá cao trong hợp đồng mới đang thương thảo, tạo thêm những sức ép và khó khăn cho giám đốc các DN trước những quyết định về hợp đồng khi tổng chiết khấu đã ở mức không còn lãi cho tái đầu tư.

Trong suốt 2 năm qua, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và cùng có lợi, qua 1 số cuộc họp có sự quan tâm tham dự của Ban Lãnh đạo Coopmart, hệ thống Coopmart đã thực hiện những cam kết và hỗ trợ to lớn cho các DN Việt thành viên CLB của chúng tôi rất nhiều. Từ mã hàng mới, đến chương trình khuyến mãi và đặc biệt là việc không tăng chiết khấu đối với đa số các DN thành viên trong Hiệp hội chúng tôi.

Năm nay, các DN cũng đã nhận được đề xuất của Coopmart mức tăng chiết khấu là khoảng 1%. Chúng tôi hiểu rằng, trong bối cảnh kinh doanh hiện nay các bên có sự chia sẻ là rất đáng quý. Nhưng trước những khó khăn chung trong sản xuất-kinh doanh, trên tinh thần hợp tác cao nhất & cùng có lợi, chúng tôi tha thiết đề nghị Ban TGD Coopmart xem xét để chỉ điều chỉnh tăng dưới 1% cho các DN thành viên của CLB chúng tôi.

Hiệp hội và CLB mong muốn tiếp tục có Hợp tác nhiều hơn nữa với hệ thống siêu thị Co.opmart. Mong nhận được phản hồi của Hệ thống Coopmart qua: chị Thu Hương (tel: 04.7715055 (ext. 0), email: huongdo@vasep.com.vn và mobil: 0983.221783).

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chủ nhiệm CLB;
- Tổng Thư ký HH;
- VPHH;
- Lưu VPĐD.

**TUQ.CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**KT. TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI
PHÓ TỔNG THƯ KÝ**



Nguyễn Hoài Nam